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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองจัง 
                                สมัยสามัญที่ ๑  ครั้งที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๙ 

         วันอังคาร  ที่ ๙  เดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
         ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองจัง 

ผู้มาประชุม 
ล าดับ

ที ่
ชื่อ – สกุล  ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมาย

เหตุ 
๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 
๖ 
๗ 
๘ 
๙ 

๑๐ 
๑๑ 
๑๒ 
๑๓ 
๑๔ 
๑๕ 
๑๖ 
๑๗ 
๑๘ 
๑๙ 
๒๐ 
๒๑ 
๒๒ 

นายบุญนะ          ตามล 
นายบุญธรรม   แสนดวงแก้ว 
นายศิลปศาสตร์  สมฤทธิ์ 
นายทัตธน          หาดพรม 
นางสุภาภรณ์      รุ่งเรือง 
นายณรงค์           วังอินทร์ 
ว่าที่  ร.ต. เอกชัย ท้าวหน่อ 
นางธัญญารัตน์   ปัญญา 
นายพิทยา           วชิัยยา 
นางสันต์ฤทัย        แก้วใส 
นายชเณรินทร์    บัวผัน 
นางประกอบ      ไชยชนะ 
นายวิฑูร            วรัญสิรภพ 
นายอนันท์          สุริยศ 
นายอภิวัฒน์       สอดสี 
นางละเอียด       เตชะเสนา 
นายรุ่ง              อินต๊ะวงค์ 
นางระเบียบ       กะรัตน์ 
นางบุญทุม         สุขใจ 
นายอ านวย         สงคราม 
นายประสิทธิ์      สุริยา 
นางจ าเนียร         ม้าแก้ว 

ประธานสภา อบต.เมืองจัง 
รองประธานสภา อบต.เมืองจัง 
เลขานุการสภา ฯอบต.เมืองจัง 
สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑ 
สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๒ 
สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๓ 
สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๓ 
สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๔ 
สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๕ 
สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๕ 
สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๖ 
สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๖ 
สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๗ 
สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๗ 
สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๘ 
สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๘ 
สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๙ 
สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๙ 
สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๐ 
สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๐ 
สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๑ 
สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๑ 

บุญนะ       ตามล 
บุญธรรม    แสนดวงแก้ว 
ศิลปศาสตร์   สมฤทธิ์ 
ทัตธน        หาดพรม 
สุภาภรณ์    รุ่งเรือง 
ณรงค์         วังอินทร์ 
เอกชัย        ท้าวหน่อ 
ธัญญารัตน์    ปัญญา 
พิทยา          วชิัยยา 
สันต์ฤทัย         แก้วใส 
ชเณรินทร์      บัวผัน 
ประกอบ       ไชยชนะ 
วิฑูร            วรัญสิรภพ 
อนันต์          สรุิยศ 
อภิวัฒน์        สอดสี 
ละเอียด       เตชะเสนา 
รุ่ง              อินต๊ะวงค์ 
ระเบยีบ       กะรัตน์ 
บุญทุม        สุขใจ 
อ านวย        สงคราม 
ประสิทธิ์       สุริยา 
จ าเนียร        ม้าแก้ว 

 

        
ผู้ไม่มาประชุม -     ไม่มี 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับ

ที ่
ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
 

นายส ารวย           ผัดผล 
นายม้าย             สงคราม 
นายขวัญประชา    วังสนิท 
นางสาวธิดารัตน์   เบ้าเงิน 

นายก อบต. เมืองจัง 
รองนายก อบต. เมืองจัง 
เลขานุการนายกอบตเมืองจัง
รองปลัดอบตฯ 

ส ารวย         ผัดผล 
ม้าย            สงคราม 
ขวัญประชา   วังสนิท 
ธิดารัตน์       เบ้าเงิน 

 

                  
 เริ่มประชุม   เวลา   ๐๙.๓๐  น. 
นายศิลปศาสตร์   สมฤทธิ์    เลขานุการสภาฯ 
                      ตรวจองค์ประชุม   เมื่อครบองค์ประชุม   จึงเสนอให้ประธานสภาฯกล่าวเปิดการประชุม
สภาฯตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป 
นายบุญนะ ตามล     ประธานสภาฯ   
                      ก่อนที่จะเข้าสู่วาระการประชุม ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ได้อ่านประกาศสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเมืองจัง  และระเบียบวาระการประชุมให้ที่ประชุมทราบ 
นายศิลปศาสตร์  สมฤทธิ์     เลขานุการสภาฯ  
                      อ่านประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองจัง   และระเบียบวาระการประชุมให้ที่ประชุม
ทราบ และเชิญประธานสภาฯด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป 
 
               ระเบียบวาระท่ี ๑   เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ    
   นายบุญนะ  ตามล      ประธานสภาฯ  
  ขอขอบคุณส าหรับความอนุเคราะห์ในการจัดผ้าป่าของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของโซนเหนือ ที่
ทุกท่านได้สละเวลารวมถึงร่วมท าบุญ ซึ่งทางศูนย์ฯก็จะน างบประมาณท่ีได้รับประมาณ สองหมื่นกว่าบาท ไป
จัดท าตาข่ายล้อมรอบศูนย์เพ่ือให้พ่อแม่ผู้ปกครองได้สบายใจ ในความปลอดภัยของลูกหลานทุกๆท่าน            
 
                ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาฯสมัยวิสามัญ ท่ี ๒ ครั้งที๑่  
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
นายบุญนะ  ตามล      ประธานสภาฯ  
                      รายงานการประชุมสภาฯเลขานุการสภาฯ ได้ถ่ายเอกสารแจกให้แก่สมาชิกสภาฯทุกท่านไป
แล้ว และรายงานการประชุมก็ได้ผ่านการตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมแล้ว   มี
สมาชิกท่านใดจะขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติมอีกหรือไม่   ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม
สมัยวิสามัญที่ ๒ ครั้งที ่๑ วันจันทร์ที่ ๒๑ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘  
ที่ประชุม            มีมตริับรองรายงานการประชุมสภาฯด้วยคะแนนเสียง  ๒๐  เสียง  ไม่ออกเสียง  ๑ เสียง  
ไมเ่ห็นชอบ  -  เสียง 
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               ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องญัตติเสนอเพื่อพิจารณา 
                ๓.๑ ก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี ๒๕๕๙ และวันเริ่มประชุมสามัญประจ าปีของปีถัดไป  
นายบุญนะ  ตามล  ประธานสภาฯ 

                การก าหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองจัง ซึ่งตามระเบียบฯจะต้องมีการ
ก าหนดสมัยประชุมในการประชุมสภา สมัยแรกของปีนั้น ๆ ก็ขอเชิญทางเจ้าหน้าที่ ครับ 

นางสาวธิดารัตน์  เบ้าเงิน  รองปลัด อบต.ฯ 

                เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภา อบต. ที่เคารพทุกท่าน ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๒ การประชุม ข้อ ๒๑ ได้
ก าหนดไว้ว่า “การก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญประจ าปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุม สมัยประชุม
สามัญประจ าปีของแต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีของปีถัดไป และระยะเวลาของสมัย
ประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไป ให้ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจ าปีสมัย
แรกของแต่ละปี  ..............................  ” ส าหรับปีทีผ่่านมา เราได้ก าหนดการประชุมสภาสมัยสามัญ ครั้งที่ ๓ 
ในช่วงระหว่างวันที่ ๑๖ – ๓๐ มิ.ย. เพื่อพิจารณาอนุมัติแผนพัฒนาสามปี แต่เนื่องจากได้มีหนังสือสั่งการด่วน
ที่สุด ที่มท๐๘๑๐.๒ /ว๐๖๐๐ ลว ๒๙ ม.ค. ๕๙ เรื่องแนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสาน
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แจ้งปฏิทินการจัดท าและประสานแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยก าหนดให้ขั้นตอนการปฏิบัติของผู้บริหารท้องถิ่นด าเนินการพิจารณาอนุมัติและ
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (กรณี อบต. เสนอร่างแผนฯต่อสภาท้องถิ่นให้ความเห็นชอบก่อน แล้วจึงเสนอ
ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้) ภายในเดือนพฤษภาคม   ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นที่จะต้อง
เปลี่ยนก าหนดการประชุมสภาฯสมัยสามัญครั้งที่ ๓ จากที่ก าหนดในช่วงเดือนมิถุนายน เป็นเดือนพฤษภาคม 

 ที่ประชุม       มีมติให้ก าหนดสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ดังต่อไปนี้ 

   ประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ ๑  ระหว่างวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ – ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 

                     ประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ ๒  ระหว่างวันที่ ๑ เมษายน   –  ๑๕ เมษายน ๒๕๕๙ 

                     ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๑๖ พฤษภาคม – ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 

                     ประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๑ สิงหาคม – ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙  และ 

                     ประชุมสภาฯสมัยแรกของปีถัดไป  ระหว่างวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ – ๑๕ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐     
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       ๓.๒ พิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ –๒๕๖๑)  เพิ่มเติมฉบับที่ ๑ 

นายส ารวย ผัดผล  นายก อบต. 

             กราบเรียน ท่านประธานสภาฯและท่านสมาชิกสภาฯ สืบเนื่องว่าเราได้มีสภาพปัญหาใหม่
และได้มีโครงการเสนอเข้ามาใหม่และไม่ได้ถูกบรรจุในแผนพัฒนาฯเดิมจึงขอเสนอเข้ามายังสภาฯเพ่ือเพ่ิมเติม
แผนฯ ซึ่งโครงการที่จะเสนอเข้าบรรจุในแผนฯของปี๒๕๕๙ – ๒๕๖๑ เป็นเรื่องของการพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน โครงการแรกคือโครงการขยายระบบจ าหน่ายไฟฟ้า ให้กับประปาบ้านหมู่ที่ ๑๐ เนื่องจากได้รับ
งบประมาณอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้ด าเนินการก่อสร้างประปาผิวดิน  โดย
ขณะนี้อยู่ในช่วงการสรรหาผู้รับจ้างและก าหนดจุดสถานที่ก่อสร้าง ซึ่งบริเวณดังกล่าวฯอยู่ไกลจากจุดเชื่อมต่อ
ไฟฟ้าจึงเป็นเหตุให้ต้องมีโครงการใหม่คือ โครงการขยายเขตไฟฟ้าไปยังสถานที่ก่อสร้างประปา ของบ้านหมู่ที่ 
๑๐ จ านวนเงินทั้งสิ้น ๔๗๗,๖๓๔ บาท จึงขอน าเสนอโครงการนี้ มาบรรจุในแผนพัฒนาฯเพ่ิมเติมในวันนี้  
โครงการที่ ๒ เป็นโครงการวัสดุก่อสร้าง ที่ไปใช้ร่วมกับระบบประปาเดิมของบ้านหมู่ที่ ๑,๙ เพ่ือใช้ในการน าน้ า
อุปโภค-บริโภคไปใช้ ซึ่งเดิมมีระบบประปาอยู่แล้วแต่ไม่ได้เสนอขึ้นมาเป็นแผนฯ ทางบ้านหมู่ที่ ๑และหมู่ที่ ๙ 
จึงขอขยายแผนฯ มา จึงขอเสนอสองโครงการนี้ มาอยู่ในแผนพัฒนาฯเพ่ิมเติม ครับ 

นายบุญนะ  ตามล  ประธานสภาฯ 

                ครับ ขอบคุณท่านนายกฯ ที่ได้ชี้แจงแผนพัฒนาฯเพิ่มเติมในวันนี้ ขอเรียนว่าการเพ่ิมเติมแผนฯ
ดังกล่าว ซึ่งเดิมมีเงินอุดหนุนประปาหมู่ละ ๑๐,๐๐๐ บาท (หมู่ ๑,๙ รวม ๒๐,๐๐๐ บาท) และขณะนี้มีความ
จ าเป็นที่จะขยายเขตเมนหลักของประปาให้แก่ผู้ที่มีความจ าเป็นที่จะใช้น้ า ก็เลยจะขอใช้เงินส่วนนี้ด าเนินการ
จัดซื้อวัสดุ โดยผู้ที่มีความจ าเป็นจะใช้น้ าดังกล่าวฯจะสมทบในส่วนของแรงงาน โดยไม่รบกวนในส่วนของ
หมู่บ้านอื่นๆเพราะแต่ละหมู่ก็มีความจ าเป็นในการใช้จ่าย  ก็ขออนุญาตน าเรียนเพิ่มเติม  และหากไม่มีสมาชิก
ท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติม  ผมขอมติเห็นชอบในการเห็นชอบแผนพัฒนาสามปี (๒๕๕๙ – ๒๕๖๑) เพ่ิมเติม
ครั้งที่ ๑ ครับ 

ที่ประชุม      มีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง ๒๐ เสียง ไม่ออกเสียง ๑ เสียง  ไม่เห็นชอบ – เสียง 

                ๓.๓ พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

นายบุญนะ  ตามล  ประธานสภาฯ 

         การเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ ได้กระท ามาแบบปีต่อปี คือเริ่มจากปี
สากล ปีที่ผ่านมาจะมีนายบุญธรรม แสนดวงแก้ว นางระเบียบ กะรัตน์ และนายทัดธน หาดพรม สามท่านที่
สภาฯได้พิจารณาเลือกเป็นคณะกรรมการตรวจรายงานฯ ก่อนที่จะมาถึงผมรับรองรายงานการประชุมในแต่ละ
ครั้ง ขณะนี้ได้หมดวาระลงแล้ว จะต้องมีการเลือกข้ึนมาใหม่โดยท่านสมาชิกสภาฯทุกท่าน ซึ่งจะมีหน้าที่ในการ
ตรวจรายงานการประชุมสภาฯ เมื่อเห็นว่ารายงานการประชุมสภาฯมีความถูกต้องแล้ว ก็เซ็นชื่อก ากับ ก็ถือว่า
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มีความส าคัญ  ซึ่งการเลือกให้ใช้ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๗ ข้อ ๑๒ มาใช้ด าเนินการคือเลือกท่ีละครั้ง (๓รายชื่อให้เลือก ๓ ครั้ง) ขอเชิญเสนอครับ 

นายอ านวย สงคราม เสนอชื่อ นายบุญธรรม แสนดวงแก้ว  ผู้รับรอง นางบุญทุม สุขใจ,นางละเอียด เตชะเสนา 

ที่ประชุมไม่มีผู้ใดเสนอรายชื่ออ่ืนอีก  จึงถือว่า  นายบุญธรรม แสนดวงแก้ว  เป็นผู้ตรวจรายงานการประชุมคน
ที่ ๑ 

นายบุญนะ   ตามล   ประธานสภาฯ  

 ครับ ต่อไปเป็นการเสนอชื่อคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม คนที่ ๒ ครับ 

นางธัญญารัตน์  ปัญญา  เสนอชื่อ นางระเบียบ กะรัตน์  ผู้รับรอง นายชเณรินทร์  บัวผัน ,นายอภิวัฒน์ สอดสี   

ที่ประชุมไม่มีผู้ใดเสนอรายชื่ออ่ืนอีก  จึงถือว่า  นางระเบียบ กะรัตน์  เป็นผู้ตรวจรายงานการประชุมคนที่ ๒ 

นายบุญนะ  ตามล  ประธานสภาฯ  

 ขอเชิญเสนอรายชื่อคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม คนที่ ๓ ครับ 

ว่าที่ ร.ต.เอกชัย ท้าวหน่อ  เสนอชื่อ นายทัตธน หาดพรม  ผู้รับรอง นายอนันท์ สุริยศ ,นางประกอบ ไชยชนะ 

ที่ประชุมไม่มีผู้ใดเสนอรายชื่ออ่ืนอีก  จึงถือว่า นายทัตธน หาดพรม  เป็นผู้ตรวจรายงานการประชุมคนที่ ๓ 

ที่ประชุม   มีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง  ๒๐ เสียง ไม่ออกเสียง  ๑ เสียง  ไม่เห็นชอบ – เสียง 

  ๓.๔ พิจารณาข้อเสนอแนะของเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ในการจัดส่งข้อบัญญัติฯเพื่อ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

นายขวัญประชา  วังสนิท เลขานุการนายกฯ 

                      เรียนท่านประธาน และท่านสมาชิกสภาฯทุกท่าน เริ่มจากเม่ือปีที่แล้วเราได้ส่งข้อบัญญัติฯ 
สองเรื่องเพ่ือไปประกาศในราชกิจจานุเบกษา คือข้อบัญญัติเรื่อง”การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๘ และข้อบัญญัติ เรื่อง “กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๘ คือส่งตาม
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารรวมทั้งข้อเสนอแนะของกระทรวงมหาดไทย ได้ระบุว่า การออกข้อบัญญัติฯจะต้องส่งไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยปีที่แล้วได้ส่งไปที่ส านักงานเลขานุการนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นหน่วยงานที่กลั่น
กลองก่อนประกาศในราชกิจจาฯ และหน่วยงานดังกล่าวฯได้ท าหนังสือแจ้งมา ๒ ครั้ง ครั้งที่ ๑ บอกว่า
ข้อบัญญัติฯที่ส่งไปไม่ใช่กฎที่จะต้องประกาศในราชกิจจาฯ แล้วก็ได้ท าหนังสือเพ่ิมเติมมาว่า ข้อบัญญัติฯ
ดังกล่าวฯเป็นกฎที่จะต้องน าไปประกาศฯ และได้เสนอความเห็นมาว่า ข้อบัญญัติฯที่เสนอมีถ้อยค าบาง
ประการที่ควรจะต้องเปลี่ยนแปลงให้เหมาะสม  ดังต่อไปนี้ 
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ข้อบัญญัติฯเรื่อง การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๘ รายการที่ต้องแก้ไขปรับปรุง 

ล าดับที่ ๑ ความในส่วนของอารัมภบท ควรแก้ไขเป็น  

“โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองจัง ว่าด้วยการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม” 

ล าดับที่ ๒ ความในส่วนของบทอาศัยอ านาจ ควรแก้ไขเป็น 

 “อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๖๗(๗) แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 
๒๕๓๗ ประกอบกับมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซ่ึง
แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. 
๒๕๔๖ และมาตรา ๑๖ (๒๔) แห่งพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองจัง โดยความเห็นของสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเมืองจังและนายอ าเภอภูเพียง จึงตราข้อบัญญัติไว้  ดังต่อไปนี้ 

ล าดับที่ ๓ ความในข้อ ๑ และข้อ ๒ ควรแก้ไขเป็น 

            ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองจัง เรื่อง การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๘” 

            ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

ล าดับที่ ๔ โดยที่ข้อ ๑๘ แห่งระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ ได้ก าหนด
รูปแบบการจัดท าข้อบังคับไว้ตามแบบท่ี ๖ ท้ายระเบียบดังกล่าว ในกรณีถ้ามีการแบ่งเป็นหมวด ให้น าข้อผู้
รักษาการไปก าหนดเป็นข้อสุดท้ายก่อนที่จะขึ้นหมวด ๑ ดังนั้น ควรน าข้อ ๑ ไปก าหนดเป็นข้อสุดท้ายก่อนจะ
ขึ้นหมวด ๑ แล้วล าดับเลขข้อใหม่ และแก้ไขเป็น  

            “ข้อ ๔ ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองจัง เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ และให้
มีอ านาจออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้” 

ล าดับที่ ๕ ความในข้อ ๔ วรรคหนึ่ง ควรแก้ไขข้อความจาก 

            “ในข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลนี้ “เป็น” ในข้อบัญญัตินี้” 

ล าดับที่ ๖ ชื่อหมวด ๖ ควรแก้ไขเป็น  

            “หมวด ๖ มาตรการและวิธีการการด าเนินการ” โดยไม่ต้องระบุชื่อของข้อบัญญัตินี้ 
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ล าดับที่ ๗ ชื่อหมวด ๗ ควรแก้ไขจาก   

             “หมวดที่ ๗” เป็น “หมวด ๗” โดยตัดค าว่า “ที่” ออก 

ล าดับที่ ๘ ความในข้อ ๒๗ ควรระบุชื่อกฎหมายที่ให้อ านาจองค์การบริหารส่วนต าบลตราข้อบัญญัติให้ชัดเจน 
เป็น “การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบัญญัตินี้ให้เป็นไปตามการตราข้อบัญญัติตามกฎหมายว่าด้วยสภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล” 

ล าดับที่ ๙ ความในข้อ ๒๘ วรรคหนึ่ง ควรแก้ไขข้อความจาก 

            “ก่อนข้อบัญญัติฉบับนี้” เป็น “ก่อนข้อบัญญัตินี้” 

ล าดับที่ ๑๐ แผนที่ท้ายข้อบัญญัติ ควรแก้ไข  ดังนี้ 

            (๑) โดยที่ข้อบัญญัตินี้ มิได้ก าหนดให้มีแผนที่แนบท้ายข้อบัญญัติไว้ในข้อบัญญัติแต่อย่างใด ดังนั้น จึง
ไม่จ าเป็นต้องแนบแผนที่ดังกล่าวไปเพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษา แต่หากองค์การบริหารส่วนต าบลเมือง
จังประสงค์จะน าแผนที่ดังกล่าวไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาด้วย ก็ควรระบุให้มีแผนที่แนบท้ายข้อบัญญัติ
ไว้ในข้อ ๔ บทนิยามค าว่า “ชุมชน” ให้ชัดเจนเป็น 

            “ชุมชน” หมายถึง ชุมชนในต าบลเมืองจัง ประกอบด้วยพ้ืนที่ จ านวน ๑๑ หมู่บ้าน ได้แก่ 

 (๑) หมู่ที่ ๑ บ้านหาดเค็ต 

 (๒) หมู่ที่ ๒ บ้านเมืองจังใต้ 

          ฯลฯ 

 มีอาณาเขต   ดังนี้ 

         ทิศเหนือ  ติดต่อต าบล...... 

 ทิศตะวันออก  ติดต่อต าบลป่าแลวหลวง... 

 ทิศใต้   ติดต่อต าบลฝายแก้ว .... 

 ทิศตะวันตก  ติดต่อต าบลผาสิงห์ 

 ทั้งนี้ ตามแผนที่ท้ายข้อบัญญัตินี้ 

 (๒) ชื่อแผนที่ ควรแก้ไขเป็น “แผนที่ท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองจัง เรื่อง การ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๘” โดยตัดค าว่า “แผนที่ตามประกาศใน 

ราชกิจจานุเบกษา” ออก 
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 (๓) การส่งเรื่องไปลงประกาศในราชกิจจานุเบกษานั้น หน่วยงานเจ้าของเรื่องจะต้องจัดส่งต้นฉบับ
หรือส าเนาคู่ฉบับ ซื่อปรากฏลายมือชื่อของผู้มีอ านาจลงนามในเรื่องนั้น จ านวน ๑ ชุด และส าเนาจากต้นฉบับ
จ านวน ๔ ชุด โดยมีเจ้าหน้าที่ตั้งแต่ระดับ ๕ หรือเทียบเท่าขึ้นไปลงนามรับรองส าเนาถูกต้องพร้อมกับแนบ
แผ่นบันทึกข้อมูลอิเล็กทรอนิคส์ของต้นฉบับเรื่องที่ส่งไปลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา ดังรายละเอียดตามสิ่ง
ที่ส่งมาด้วย ๓ ส าหรับเรื่องนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองจังได้จัดส่งข้อบัญญัติดังกล่าวไปเพื่อประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา  แต่มิได้ยังส่งต้นฉบับของแผนที่ท้ายข้อบัญญัติ (ฉบับที่มีลายมือชื่อของผู้มีอ านาจลงนามที่
แท้จริง) ไปเพ่ือด าเนินการด้วย  ดังนั้นจึงขอให้องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองจังจัดส่งข้อมูลให้ครบถ้วนตาม
หลักเกณฑ์ของส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด้วย 

 (๔) การบันทึกและจัดท าแผนที่ท้ายข้อบัญญัติ ขอให้บันทึกไฟล์เป็น Image File Jpg.tif (ไฟล์สแกน) 
ความละเอียดของภาพอยู่ที่ ๓๐๐ dpi และจัดท าให้เป็นภาพขาว – ด า และให้มีลายมือชื่อของผู้มีอ านาจลง
นามให้ครบถ้วนสมบูรณ์ด้วย โดยสามารถเทียบเคียงสามารถเทียบเคียงรูปแบบได้กับแผนที่ท้ายข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไขว่ตามเอกสารต่อท้ายบัญชีนี้ 

ล าดับที่ ๑๑ องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองจังอาจจัดส่งเนื้อหาของข้อบัญญัติดังกล่าวที่แก้ไขปรับปรุง
เรียบร้อยแล้วไปยังอีเมล์ ratchakitcha@gmail.com (File Word) เพ่ือให้ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ตรวจสอบก่อนจัดส่งไปลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาก็ได้ ทั้งนี้  หากจัดส่งไฟล์ข้อบัญญัติไปที่อีเมล์ดังกล่าวฯ
แล้ว ได้โปรดโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ท่ีเบอร์โทร ๐๒ ๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๑๒๔ ด้วย 

ข้อบัญญัติฯ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๘  รายการสิ่งที่ต้องแก้ไขปรับปรุง 

ล าดับที่ ๑ ความในส่วนของบทอาศัยอ านาจ  ควรแก้เป็น 

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ (ฉบับ
ที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบกับมาตรา ๓๒ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๓ และมาตรา ๖๕ 
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองจัง โดยความเห็นชอบของ
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองจังและนายอ าเภอภูเพียง จึงตราข้อบัญญัติไว้  ดังต่อไปนี้ 

ล าดับที่ ๒ ความในข้อ ๕ ควรแก้ไข ดังนี้ 

 (๑) ความใน (๙.๗) ควรแก้ไขข้อความจาก “รองแง็ง” เป็น “รองเง็ง” 

 (๒) ความใน (๙.๘) และ (๙.๑๑) ควรแก้ไขข้อความจาก “เว้นแต่เป็นการให้บริการใน ๙(๑)” เป็น 
“เว้นแต่เป็นการให้บริการใน ๙.๑) 

 (๓) ความใน (๙.๑๐) ควรแก้ไขข้อความจาก “ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม” 
เป็น “ตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพเวชกรรม” 

mailto:ratchakitcha@gmail.com
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ล าดับที่ ๓ โดยที่ข้อ ๑๘ แห่งระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ ได้ก าหนด
รูปแบบการจัดท าข้อบังคับไว้ตามแบบท่ี ๖ ท้ายระเบียบดังกล่าว ในกรณีถ้ามีการแบ่งเป็นหมวด ให้น าข้อ 

ผู้รักษาการไปก าหนดเป็นข้อสุดท้ายก่อนที่จะขึ้นหมวด ๑ ดังนั้น ควรน าข้อ ๓๒ ไปก าหนดเป็นข้อ
สุดท้ายก่อนที่จะขึ้นหมวด ๑ แล้วล าดับเลขข้อใหม่ 

ล าดับที่ ๔ ความในข้อ ๑๙ (๓) ควรแก้ไขเป็น 

 “หากการด าเนินการตาม (๑) และ (๒) 

ล าดับที่ ๕ ความในข้อ ๒๖ ก าหนดให้ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ถูกท าลาย หรือช ารุดในสาระท่ีส าคัญ ให้ผู้
ได้รับใบอนุญาตยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาตตามแบบที่ก าหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ และการออกใบแทน
ใบอนุญาตให้เป็นไปตามแบบที่ก าหนดท้ายข้อบัญญัติ แต่ข้อเท็จจริงไม่ปรากฏแบบค าขอรับใบแทนใบอนุญาต
ท้ายข้อบัญญัตินี้แต่อย่างใด ดังนั้น จึงขอให้องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองจังจัดส่งเอกสารแบบค าขอรับใบ
แทนใบอนุญาตดังกล่าวและบันทึกลงในแผ่นบันทึกข้อมูลให้ครบถ้วนด้วย 

ล าดับที่ ๖ ความในข้อ ๒๒ วรรคสาม ควรแก้ไขเป็น 

 “การขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตตามอัตราให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการและเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ตามข้อ ๑๙ และข้อ ๒๐ ด้วย” 

ล าดับที่ ๗ บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมและแบบค าขอต่างๆ ท้ายข้อบัญญัติ  ควรแก้ไขตามเอกสารต่อท้ายบัญชีนี้ 

ล าดับที่ ๘ องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองจังอาจจัดส่งเนื้อหาของข้อบัญญัติดังกล่าวที่แก้ไขปรับปรุงเรียบร้อย
แล้วไปยังอีเมล์ ratchakitcha@gmail.com (File Word) เพ่ือให้ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีตรวจสอบก่อน
จัดส่งไปลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาก็ได้ ทั้งนี้ หากจัดส่งไฟล์ข้อบัญญัติไปที่อีเมล์ดังกล่าวแล้ว ได้โปรดแจ้ง
เจ้าหน้าทีท่ี่เบอร์โทร ๐๒ ๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๑๒๔  ด้วย  

   ครับ ส าหรับในเรื่องของเอกสารเราได้ด าเนินการแก้ไขเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงได้มาน าเรียนกับทาง
สภาอบต. เพื่อขอความเห็นชอบเพื่อใช้ประกอบเอกสารในการแก้ไขต่อไป ครับ 

นายส ารวย  ผัดผล  นายกอบต. 

 อยากจะขอน าเรียนว่า การแก้ไขในส่วนข้อมูลที่ไม่ใช่สาระส าคัญ  แต่ให้เป็นไปตามการชี้แนะจากทาง
ผู้รู้ที่รับผิดชอบในเรื่องนี้  โดยผมเห็นว่า สมควรให้ด าเนินการแก้ไขได้  ครับ 

นายบุญนะ   ตามล   ประธานสภาฯ 

 เรื่องข้อบัญญัติฯนี้ เราได้พูดคุยกันมาในการประชุมเมื่อสมัยที่แล้ว และผ่านความเห็นชอบจากสภาฯ
เป็นที่เรียบร้อย แต่มาติดในเรื่องของถ้อยค า นิยาม ที่ใช้ไม่ตรงตามที่ทางผู้เชี่ยวชาญหรือในส่วนผู้ที่รับผิดชอบ

mailto:ratchakitcha@gmail.com
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ได้แนะน า ซึ่งไม่ได้ท าให้ข้อความหรือสาระส าคัญเปลี่ยนไป นะครับ หากไม่มีสมาชิกสภาฯท่านใด มีข้อสงสัยใน
เรื่องของการแก้ไขตามท่ีท่านเลขานุการนายกฯ ได้น าเสนอไปแล้วนั้น ผมจะขอมติรับรองการแก้ไข ครับ 

ที่ประชุม  มีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง ๒๐ เสียง  ไม่ออกเสียง ๑ เสียง  ไม่เห็นชอบ  -  เสียง 

 

                ระเบียบวาระที่ ๔  เรื่องอ่ืนๆ 

 ๔.๑ เรื่องโครงการอบรมผลิตภาพการเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร 

นายวิชัย อินท า   นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 

 เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภาฯผมมีเรื่องเร่งด่วนของรัฐบาลในด้าน

การเกษตร เรื่องแรกเป็นโครงการอบรมผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี ๕๘/

๕๙จากปัญหาสินค้าเกษตร รัฐบาลได้อนุมัติเงินให้จัดฝึกอบรมโดยทางกระทรวงเกษตรเป็นเจ้าภาพร่วมกับ

กระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จ านวน ๒๕๐คน/อ าเภอ โดยใช้ศูนย์เรียนรู้ผลิตภัณฑ์ทางการ

เกษตร ในส่วนของอ าเภอภูเพียงได้คัดเลือกต าบลเมืองจัง ได้ระบุสินค้าในเรื่องของมะม่วง จะรับสมัคร

ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมจะมีในช่วงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ เป็นต้นไป ไปถึง ๓๑ พฤษภาคมนี้ ก าหนดพื้นที่ของศูนย์

เรียนรู้ที่หมู่ ๙ หลักสูตรการฝึกอบรม ๙๐ ชั่วโมง (๑๕ วัน) คุณสมบัติของเกษตรกรที่จะเข้าร่วมอบรมฯคือเป็น

เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง (ครัวเรือนละ ๑ คน) อายุระหว่าง ๑๕-๖๕ ปี มีที่ท ากินหรือที่อยู่อาศัย

ในอ าเภอที่มีศูนย์เรียนรู้ในอ.ภูเพียง และสามารถเข้าอบรมฯได้ตลอดการฝึกอบรมฯ(แบ่งเป็น๓ช่วงๆละ ๕ วัน)

แบ่งเป็นกลุ่มวิชาที่จะต้องเรียนรู้ คือกลุ่มสร้างความรู้ความเข้าใจร่วมกับการขับเคลื่อนประเทศ ใช้เวลา ๑๓

ชั่วโมงครึ่ง กลุ่มวิชาสร้างโอกาสในการแข่งขัน(๕๒ชั่วโมงครึ่ง) กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต (๖ ชั่วโมง)

และกลุ่มสร้างรายได้และลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน (๑๘ ชั่วโมง) มีงบฯค่าอาหาร ค่าอาหารว่างให้ รวมทั้งค่า

พาหนะคนมาเข้าอบรมฯวันละ ๒๐๐ บาท ก าหนดเริ่มอบรมฯวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ไปถึง ๒๘ พฤษภาคมนี้โดย

จะเปิดพร้อมกันทั้ง ๘๘๒ ศูนย์ทั่วประเทศ จะขอฝากใบสมัครไปทุกหมู่บ้านเพ่ือช่วยในการประชาสัมพันธ์ใน

การรับสมัคร ครับ 

นางระเบียบ กะรัตน์  สมาชิกสภาฯหมู่๙ 

 อยากทราบว่า จ านวนผู้เข้าอบรมฯ ๒๕๐ คน ทั้งอ าเภอภูเพียงใช่หรือไม่ และไม่ทราบว่าจะมีการ

ก าหนดจ านวนผู้เข้าอบรมฯในแต่ละต าบลไว้ เพราะอาจจะเกิดปัญหามีผู้สมัครเกินจ านวนที่จะรับเข้าอบรมฯ  
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นายวิชัย อินท า นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 

 ผมอยากจะขอความอนุเคราะห์จากทางผู้น า ได้ช่วยพิจารณาผู้ที่จะเข้ารับการอบรมฯจะต้องมีโอกาสที่

จะน าไปต่อยอดในพ้ืนที่ของตัวเองด้วย เพราะหลังจากอบรมฯไปแล้วอาจจะต้องไปติดตามว่า ผู้เข้าอบรมฯ

น าไปท าให้เกิดประโยชน์จากความรู้ที่ได้อบรมฯหรือไม่ ส าหรับผู้เข้ารับการอบรมฯ หมายถึงท้ังอ าเภอภูเพียง 

ดังนั้น ก็ต้องรอเช็คดูก่อนว่า ต าบลอื่นมีผู้ที่สนใจจะเข้าร่วมฯหรือไม่ ถ้าไม่มีก็ให้สิทธิ์แก่ต าบลเมืองจังทั้งหมด 

ที่ประชุม    รับทราบ และก าหนดให้มีการรับสมัครจ านวน ๑๕ คน/หมู่บ้านไปก่อน  หากต าบลอื่นๆในเขต

อ าเภอภูเพียงไม่มีผู้สนใจเข้ารับการอบรมฯ จึงค่อยน าจ านวนที่เหลือมาเฉลี่ยให้แต่ละหมู่บ้านต่อไป 

 ๔.๒ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.เมืองจัง ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๕๘ 

 นางสาวธิดารัตน์  เบ้าเงิน  รองปลัด อบต. 

ส าหรับรายงานสรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองจัง ใน

รอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ มีการติดตามอยู่ ๓ ประเภท ดังนี้ 

๑. การติดตามและประเมินผลแผน อบต.เมืองจัง ผ่านระบบสารสนเทศเพ่ือการติดตามและ

ประเมินผลพัฒนาท้องถิ่น (E-plan) แบ่งเป็น 

(๑.๑) อบต.เมืองจังได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐) 

ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ได้ประกาศใช้เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ โดยได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการ

ตามแผนพัฒนาสามปี จ านวน  ๒๔๑ โครงการ งบประมาณ  ๒๔,๗๒๙,๗๐๐ บาท 

(๑.๒) ผู้บริหาร อบต.เมืองจัง ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๗ 

โดยมีโครงการที่บรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณ จ านวน ๑๒๘ โครงการ งบประมาณ ๒๑,๖๐๐,๐๐๐ บาท 

(๑.๓) อบต.เมืองจัง มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการ/ตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดย

ได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา รวม ๑๑๑ โครงการ จ านวนเงิน ๑๘,๘๑๗,๙๕๔.๘๓ บาท มีการ

เบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน ๑๐๙ โครงการ จ านวนเงิน ๑๘,๕๔๔,๑๙๔.๘๓ บาท 

๒. การติดตามและประเมินผลแผน อบต.เมืองจัง โดยวิธีการ After Action Review (AAR) 
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(๒.๑) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ผลการปฏิบัติงาน/ผลลัพธ์ที่เกิดข้ึน 

- การจัดโครงการ/กิจกรรมมีการส่งเสริมให้เด็กเกิดประสบการณ์ กล้าคิด กล้าท า กล้าแสดงออก แต่ยังขาด

กระบวนการสร้างจิตส านึกให้เด็กและเยาวชนรู้จักหน้าที่ของตนเอง  

- ประชาชนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆเพ่ือให้มีการสืบทอดและรักษาต่อไป 

 กิจกรรมที่ท าได้ดี/จะดีกว่านี้ถ้า.... 

-มีการจัดกิจกรรมส าหรับเด็กในทุกๆระดับ เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการกล้าแสดงออก 

-มีกิจกรรมที่เป็นการสร้างให้เด็กและเยาวชนรู้จักและรักชุมชน 

 อุปสรรค/ข้อจ ากัด 

-การมีส่วนร่วมของหน่วยงาน/องค์กรอ่ืนค่อนข้างน้อย 

 ข้อปฏิบัติในการท ากิจกรรม/โครงการต่อไป 

-ควรเชิญหน่วยงาน/องค์กรต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมกิจกรรมมากขึ้น 

-เพ่ิมกิจกรรมในงานเป็นกิจกรรมด้านวิชาการและออกแบบกิจกรรมให้สอดคล้องกับเป้าหมายของโครงการ 

 (๒.๒) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการสาธารณสุข 

 ผลการปฏิบัติงาน/ผลลัพธิ์ที่เกิดข้ึน 

-ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ในเรื่องอาหารปลอดภัยและความรู้เรื่องโรคทั่วไป 

 กิจกรรมที่ท าได้ดี/จะดีกว่านี้ ถ้า.... 

-กลุ่มเป้าหมาย ผู้เข้าร่วมอบรมเป็นไปตามที่ก าหนด 

-เนื้อหาความรู้ในการอบรมเป็นตามที่ก าหนดไว้ในกิจกรรม 

  อุปสรรค/ข้อจ ากัด 

-การฝึกปฏิบัติบางกิจกรรมไม่ได้ท า แต่มอบหมายให้ผู้เข้าร่วมไปท าที่บ้าน 
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-สัดส่วนกลุ่มเป้าหมาย (ประชาชนทั่วไป) ค่อนข้างน้อย 

  ข้อปฏิบัติในการท ากิจกรรม/โครงการต่อไป 

-มีการขยายความรู้สู่ชุมชน เพื่อให้เกิดความรู้ในวงกว้าง 

 ข้อปฏิบัติในการท ากิจกรรม/โครงการต่อไป 

-การแก้ไขปัญหาของชุมชน เช่น การก่อสร้างถนนภายในหมู่บ้านควรท าให้แล้วเสร็จไม่ควรแบ่งเป็นช่วงๆ 

 (๒.๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติงาน/ผลลัพธ์ที่เกิดข้ึน 

-ประชาชนมีความรู้ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 

-โครงการปลูกต้นไม้สวยงามสามารถจัดกิจกรรมตามที่ก าหนดไว้ 

 กิจกรรมที่ท าได้ดี/จะดีกว่านี้   ถ้า... 

-เกิดการรวมกลุ่ม(ไลน์)เพ่ือสื่อสารในเรื่องการจัดการขยะ 

-สร้างความร่วมมือกับทุกฝ่ายและมีการประชาสัมพันธ์ผู้เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ทุกหมู่บ้าน 

 อุปสรรค/ข้อจ ากัด 

-ผู้เข้าร่วมอบรมมีทัศนคติว่าปัญหาขยะเป็นปัญหาส่วนรวม มิใช่ปัญหาของตัวเอง 

-การริเริ่มการคัดแยกขยะ ส่วนใหญ่เห็นว่าควรเริ่มที่ผู้น า/อบต.ก่อน 

-ขาดความร่วมมือจากผู้น า / แกนน าชุมชน 

 ข้อปฏิบัติในการท ากิจกรรม/โครงการต่อไป 

-ขยายผลการให้ความรู้ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยไปยังหมู่บ้านอื่นและมีการติดตามประเมินผลการ

ด าเนินงานของหมู่บ้าน 

-ขยายผลกิจกรรมปลูกต้นไม้ไปยังหมู่บ้านอื่น 

 (๒.๔) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
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 ผลการปฏิบัติงาน/ผลลัพธ์ที่เกิดข้ึน 

-ประชาชนในต าบล หน่วยงานราชการ องค์กรภาคเอกชนมีส่วนร่วมในกิจกรรม/โครงการ และบุคคลทั่วไปได้

รู้จักต าบลเมืองจัง 

 กิจกรรมที่ท าได้ดี/จะดีกว่านี้  ถ้า.. 

-หน่วยงาน องค์กรและประชาชนมีความร่วมมือสามัคคีและเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมของ อบต.เมืองจัง จะ

ดีกว่านี้  ถ้ามีการประชาสัมพันธ์การจัดโครงการ/กิจกรรมเพ่ือกระตุ้นการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนและความ

เป็นเจ้าของ 

 อุปสรรค/ข้อจ ากัด 

-ยังขาดการประสานงานของฝ่ายต่าง ๆในการจัดกิจกรรม/โครงการ และการจัดการด้านการจัดระเบียบ/ความ

ปลอดภัยยังไม่ชัดเจน 

 ข้อปฏิบัติในการท ากิจกรรม/โครงการต่อไป 

-มีการวางแผนการด าเนินงานฝ่ายต่างๆ การสร้างความตระหนักและการมีส่วนร่วมของกลุ่มผู้น าชุมชน และมี

การจัดกิจกรรมให้หลากหลายมากยิ่งขึ้น 

-การจัดสิ่งอ านวยความสะดวกให้กับผู้ร่วมงาน เช่น เก้าอ้ี ห้องน้ า แสงสว่าง เป็นต้น 

-ประชาสัมพันธ์การจัดงานทั้งในและนอกพ้ืนที่มากข้ึน 

-เพ่ิมกิจกรรมที่เป็นการส่งเสริมการเกษตรมากข้ึน 

 (๓) การรายงานผลการด าเนินโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนจาก อบต.เมืองจัง ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 การรายงานผลการด าเนินโครงการของกลุ่ม/องค์กรภาคประชาชน  ส่วนใหญ่พบว่า ขาดการรายงาน

ผลการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นจากการจัดกิจกรรม/โครงการ และผลส าเร็จที่เกิดข้ึนตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ 

ดังนั้น จึงควรจัดกระบวนการกลุ่มย่อย เพ่ือหนุนเสริมในการคิดวิเคราะห์และมองสภาพปัญหาของหมู่บ้านก่อน

การจัดท าแผน และท าความเข้าใจในเรื่องการรายงานผลโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนจาก อบต.เมืองจัง 
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นายบุญนะ  ตามล   ประธานสภาฯ 

 ครับ เรื่องของการประเมินผลโครงการต่างๆ โดยเฉพาะในเรื่องของขยะมูลฝอย ตามข้อมูลของทาง

สาธารณสุขที่ว่า ทางราชการได้มีก าหนดที่จะปิดบ่อขยะที่ไม่ได้มาตรฐานภายใน ๒ ปีข้างหน้านี้ ซึ่งถ้าเราไม่ได้

เตรียมการในเรื่องการจัดการขยะไว้ อาจจะเกิดความสับสนแน่นอน ส าหรับหมู่ ๑ คิดว่าจะเริ่มท่ีผู้สูงอายุก่อน

แล้วค่อยขยายไปทั้งหมู่บ้านเพราะมีความจ าเป็นที่จะต้องเริ่มด าเนินการแล้ว 

นายประสิทธิ์  สุริยา  สมาชิกสภาฯหมู่๑๑ 

 ครับ ในฐานะท่ีได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประเมินผลฯ อยากจะขอกล่าวถึงปัญหาที่พบ

โดยเฉพาะด้านโครงสร้าง (ถนน) ปัญหาของถนนที่ไม่มีไหล่ทาง ท าให้การจราจรมีความเสี่ยงที่จะเกิดอันตราย 

ซึ่งได้พูดคุยกับทางคณะกรรมการหมู่บ้านก็ให้ความเห็นว่าน่าจะมีไหล่ทาง แต่ก็ไม่ทราบว่าเพราะอะไร 

คณะกรรมการประเมินฯจึงเห็นว่า ควรให้มีการก าหนดเป็นมาตรฐานว่า ถนนทุกเส้นจะต้องมีไหล่ทาง เพ่ือ

ป้องกันอันตรายจากผู้ที่สัญจรไปมา ยกเว้นมีข้อจ ากัดของถนนแคบ (เช่น ติดรั้วคอนกรีตของชาวบ้าน) ก็

อาจจะไม่มีไหล่ทางก็ได้ 

นายอนันต์  สุริยศ   สมาชิกสภาฯ หมู่๗ 

 ผมเคยเสนอคณะกรรมการประเมินฯที่เข้าไปประเมินว่า อยากให้ประเมินคุณภาพของงานด้วย เช่น 

ถนนเส้นนี้สร้างเมื่อไหร่ สภาพเป็นอย่างไร มีคุณภาพที่พอจะใช้งานได้อยู่หรือไม่ บางทีผ่านมาแค่ปีเดียวก็ช ารุด

แล้ว จึงอยากเสนอให้คณะกรรมการประเมินฯให้ความส าคัญกับคุณภาพของงานที่ประเมินด้วย 

นายวิทูร วรัญสิรภพ  สมาชิกสภาฯ หมู่๗ 

 ผมขออนุญาตสอบถามในส่วนโครงการที่ได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา จ านวน ๑๑๑ 

โครงการ จ านวนเงิน ๑๘,๘๑๗,๙๕๔.๘๓ บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน ๑๐๙ โครงการ จ านวนเงิน 

๑๘,๕๔๔,๑๙๔.๘๓ บาทะ ไม่ทราบว่า ๒ โครงการที่ยังไม่ได้เบิกจ่ายคือโครงการอะไรครับ พอจะชี้แจงได้

หรือไม่ 

นายชเณรินทร์  บัวผัน  สมาชกิสภาฯหมู่๖ 

 ผมอยากจะเรียนถามที่ทางรองปลัดฯได้น าเสนอต่อสภา ในเรื่องข้อมูลที่คณะกรรมการประเมินผลได้

สรุปเพื่อรายงานสภาฯ จากรายละเอียดที่ปรากฏจะมีข้อติชมรวมถึงข้อแนะน าการปฏิบัติในกรณีท่ีจะมีการท า



16 
 

โครงการในลักษณะเดียวกัน ในปีต่อไป ก็อยากทราบว่า คณะกรรมการที่จะต้องด าเนินการให้เป็นไปตามที่

คณะกรรมการประเมินฯชี้ คือคณะกรรมการด้านไหนในการที่จะท าให้ข้อแนะน าเป็นรูปธรรมต่อไป ครับ 

นายศิลปศาสตร์  สมฤทธิ์  เลขานุการสภาฯ 

 ตามระเบียบในเรื่องอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ มีหน้าที่ในการติดตาม

และประเมินผลโครงการฯขององค์การบริหารส่วนต าบลทุกโครงการ แล้วสรุปผลรายงานต่อนายกองค์การ

บริหารส่วนต าบล  เพ่ือนายกองค์การบริหารส่วนต าบลจะได้รายงานให้สภาฯทราบ แต่ผู้บริหารฯหรือสภาฯจะ

น าไปปฏิบัติตามหรือไม่นั้น ก็อยู่ที่ดุลยพินิจของผู้บริหารฯหรือสมาชิกสภาฯ แต่หากยังด าเนินการในรูป

แบบเดิมทั้งที่คณะกรรมการประเมินฯได้ชี้แนะมาแล้ว ก็อาจจะท าให้ความเข้มแข็งของคณะกรรมการประเมิน

ฯอาจจะลดลงไป สรุปก็คือ ทั้งนายกและสมาชิกสภาฯต้องมาร่วมพิจารณาว่า ควรที่จะต้องปรับเปลี่ยนตามที่

ได้รับการชี้แนะหรือไม่ โดยเฉพาะในขั้นตอนของการพิจารณาแผนพัฒนาฯและพิจารณาเห็นชอบข้อบัญญัติฯ

งบประมาณฯ เพ่ือให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน 

นายอนันต์ สุริยศ สมาชิกสภาฯ หมู่ ๗ 

 ครับ อยากสอบถามปัญหาประปาของหมู่ ๗ ขณะนี้เนื่องจากได้โครงการประปาฯ และได้เริ่มใช้แล้ว 

เกิดปัญหาในเรื่องของค่าไฟฟ้าฯ แม้จะขึ้นค่าหน่วยวัดจาก ๗ บาทเป็น ๑๐ บาทแล้ว ก็ยังไม่พอจ่าย ขาดทุน 

อยากจะขอจ่ายขาดเงินอุดหนุนเพ่ือไปท าบ่อน้ าใส จะได้หรือไม่ 

นายศิลปศาสตร์ สมฤทธิ์  เลขานุการสภาฯ 

 การจ่ายขาดเงินสะสม ตามที่ได้เข้ารับการอบรมฯได้ก าหนดให้ก่อนที่จะจ่ายขาดเงินสะสม จะต้องให้

พิจารณาจากสิ่งต่าง ๆเหล่านี้ เป็นหลัก คือ 

 ๑.ต้องมีแผนฯรองรับอยู่แล้ว หากไม่มีในแผนฯก็ท าไม่ได้ 

๒.ต้องหาโอนงบประมาณฯที่สามารถมีความเก่ียวข้องมาด าเนินการก่อน เช่น มีงบฯโครงการท าถนน

อยู่แล้ว แต่มีปัญหาเรื่องประปา ก็จะต้องยอมที่จะโอนงบฯที่จะท าถนนมาแก้ปัญหาประปา 

 ๓.โครงการที่จะจ่ายขาดเงินสะสม จะต้องเป็นโครงการเร่งด่วนฉับพลัน ไม่ได้เกิดกรณีซ้ าซาก เช่น 

ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อทุกปี แต่ไม่ตั้งงบฯในข้อบัญญัติฯอันนี้ ใช้จ่ายขาดเงินสะสมไปด าเนินการไม่ได้ 
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 ๔.โครงการอุดหนุนให้หน่วยงานอื่นๆไม่สามารถจ่ายขาดเงินสะสมได้ เพราะมีระเบียบและหนังสือสั่ง

การฯก าหนดข้อห้ามไว้ชัดเจน  

 ส าหรับหมู่ ๗ หากมีปัญหา เห็นว่าคงต้องโอนงบประมาณฯโครงการอ่ืนๆมาด าเนินการครับ 

...................................................................... 

 ปิดประชุม  เวลา  ๑๖.๐๐ น 
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